



ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๗๖

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย และนายกเทศมนตรี  
เมืองกระทุ่มแบน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ๙๙๐๙๐๔/๖๐๐๒๖๓  
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้  
ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
พิจารณาเลือกใช้บริการด้านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
และบริการอื่นๆ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลำดับแรก เพื่อสนับสนุนการดำเนิน  
กิจการของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการชำระหนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดสมุทรสาครขอให้หน่วยงานพิจารณา  
สนับสนุนและเลือกใช้บริการของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลำดับแรก เพื่อสนับสนุน  
การดำเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่  
[www.samutsakhon.go.th](http://www.samutsakhon.go.th) หัวข้อ หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสร์ มาลากาญจน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : strategy.skn@gmail.com



# บันทึกข้อความ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐  
เลขที่ ๒๐๒๑

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. ๖๒๓๖๔

ที่ สค.๐๐๑๓.๒/๕๐๖ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ 30 มิ.ย. 2560  
เวลา 15:57  
เลขที่ 4404

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

## ๑. ต้นเรื่อง

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการอื่นๆ ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลำดับแรก เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการชำระหนี้

## ๒. ข้อเท็จจริง

บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเสนอเป็นหน่วยร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีความพร้อมให้บริการด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และบริการอื่นๆ ที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดมาตรฐานและความปลอดภัยทางการเกษตร รวมถึงผลักดันการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ตามนโยบายประชารัฐ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ

## ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นควรแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนและเลือกใช้บริการของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลำดับแรก

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

*(Signature)*

(นายชัยวัฒน์ วิเศษการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 30/6/60

ขอขลงนามแล้ว

*(Signature)*

*(Signature)*  
(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

(นายประภัศร์ มาลากาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

130 ส.ย. 2560

ผอ.กจ. *(Signature)*

จนท. *(Signature)*



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่และสาขากรุงเทพฯ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย  
Head Office & Bangkok Branch : 50 Phaholyothin Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : (66) 0 2940 6881-3, 0 2940 5993 Fax : (66) 0 2940 6668 (Head Office) 0 2579 4895 (Bangkok Branch)  
http://www.centralabthai.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546096453

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ 21 ส.ย. 2560  
เลขที่ 06467  
Central Lab  
Stop & Fast Services

990904/600263

19 มิถุนายน 2560

เรื่อง เสนอเป็นหน่วยร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มติคณะรัฐมนตรี
  2. ข้อมูลบริษัท
  3. EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ 26 ส.ย. 2560  
เลขที่ 1089 เวลา

ด้วย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยการถือหุ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 51 % และกระทรวงการคลัง 49 % เป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพและมาตรฐานสากลในการตรวจวิเคราะห์ผล กลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ผ่านระบบความเชื่อมั่นทางห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีพันธกิจในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก , SMEs , OTOP และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้นโยบาย “แล็บประชารัฐ” หรือยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม รองรับ การเติบโตทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมถึงตลาดออนไลน์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ซึ่งจากความเชี่ยวชาญในด้านห้องปฏิบัติการของ เซ็นทรัลแล็บไทย ขณะนี้ได้ผ่านการทดสอบการตรวจ วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้เปรียบเทียบกับผลจาก EURLs (European Union Reference Laboratories) แล็บกลางของสหภาพยุโรป โดยเป็นแล็บเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบในปี 2016 และเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของทวีปเอเชีย ที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจาก EURLs จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก

ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย มีความพร้อมให้บริการด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และบริการอื่นๆ ที่จะสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยทางการเกษตร หรือ Green city รวมถึงผลักดันการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ตามนโยบายประชารัฐ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด แบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ

โอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเรียกใช้บริการจาก เซ็นทรัลแล็บไทย “แล็บประชารัฐ” เป็นหน่วยงานเริ่มในการจัดทำโครงการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดให้สัมฤทธิ์ผล โดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายผู้บริหารเซ็นทรัลแล็บไทยร่วมกับจังหวัด ได้ที่ นายทรงเกียรติศักดิ์ ภัคดี โทรศัพท์ 0-2940-5553 ต่อ 107 หรือ 08-5614-6404

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายสุรชัย กภาพลานนท์วัฒน์)  
กรรมการผู้อำนวยการ

## ข้อมูลบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยสังเขป

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ถู้อุ่นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบาย“แล็บประชารัฐ” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลาและกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน Central Lab Thai ได้มีบริการหลัก แบ่งเป็น 2 ด้านหลักคือ

1 ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ( Lab)ที่จะรองรับการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งออกและSMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ได้แก่

- ตรวจหาสารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม ได้แก่ Organochlorine Organophosphate CarbamatePyrethroidในผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สดผักไฮโดรโปนิกเป็นต้น
- ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู แคดเมียมปรอท สารเคมีตกค้าง โลหะหนัก Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ( สด/แช่แข็ง ) เนื้อสัตว์ปีก ( สด/แช่แข็ง ) อาหารทะเล/ปลาหมึก/ปลา/กุ้ง/ปลาน้ำจืด เป็นต้น
- ตรวจเชื้อก่อโรค สารเคมีและโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กลุ่มไส้กรอก อาหารหมักดอง อาหารปิ้งย่าง รมควัน น้ำมันทอดซ้ำ ซอสปรุงรส ( ตรวจหาสารตะกั่ว สารหนู ปรอท สังกะสี ) นม และผลิตภัณฑ์นม ( ตรวจหาสารเมลามีน ) อาหารพร้อมทาน ( ตรวจการแพร่กระจายของสาร ) ตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา ( ถั่ว สมุนไพร ธัญพืช พริก ) เป็นต้น
- ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม โลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอางค์ เช่น ครีมทาผิว โลชั่น แชมพู สบู่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น
- ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค สารเคมี โลหะหนัก สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ในน้ำดื่มเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท รวมถึงการตรวจแหล่งน้ำจากธรรมชาติ เป็นต้น
- ตรวจด้านชีวโมเลกุล อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม ( GMO ) ในถั่วเหลือง มะละกอ และ การปนเปื้อนของสัตว์เท้ากิบ ( DNA ) ในอาหารสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดเชื้อวัชโรค
- ตรวจสารปนเปื้อนในภาชนะบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร (Packaging)

- ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น การทดสอบสารพิษตกค้างในปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

2 ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ (Non Lab )โดยมุ่งเน้น พัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอาทิ

- การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต CB / IB
- การตรวจรับรองด้านพืช GAP Organic
- การสอบระบบการผลิตโรงงาน GMP HACCP
- บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ( อากาศภายในและอากาศภายนอก ) เช่น สารเคมีปนเปื้อนในอากาศ สารเคมีปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ มลพิษต่างๆ
- การตรวจรับรองมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือ เช่น เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิ มาตรวิทยา เครื่องชั่ง เครื่องตวงวัด
- บริการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 29990
- บริการโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043
- บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

ที่ผ่านมา Central Lab Thai ให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออกด้านอาหารเป็นหลัก โดย ปี 2559 มีสินค้าที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 205,106 ตัวอย่าง เป็นสินค้ากลุ่มอาหาร สัดส่วน 71.16% และสินค้ากลุ่มมีโซอาหาร 28.84% โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบริษัทมหาชนด้านการส่งออกอาหารจำนวนมาก อาทิเช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดส์ จำกัด เป็นต้น รวมถึงให้บริการงานถ่ายโอนจากภาครัฐ อาทิ กรมประมง กรมการข้าว กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

ด้วยศักยภาพของ Central Lab Thai บริษัทฯยังได้รับมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO 29990 มาตรฐานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 มาตรฐานการเป็นหน่วยตรวจรับรอง ( CB ) ISO/IEC 17065 และมาตรฐาน ISO/IEC 17021 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) รวมถึงการได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าได้แก่ Ministry of Health, Labour and Welfares (MHLW) Japan Hongkong Center of food Safety, Hongkong Ministry of food and Drugs Safety, Korea ASEAN countries

ทั้งนี้ EURLs ( European Union Reference Laboratories ) แล็บกลางสหภาพยุโรป ได้ประกาศผลการรับรองให้ Central Lab Thai เพียงรายเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบด้าน Pesticides พิษควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก ประจำปี 2016 ซึ่งประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 5 ของเอเชีย อันได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทยที่ผ่านการทดสอบโดย Central Lab Thai ได้รับการรับรองเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง (ค.ศ. 2014-2016)

บทบาทและพันธกิจใหม่ Central Lab Thai จะเป็น “แล็บประชารัฐ” ที่นำมาตรฐานการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับสากลช่วยเหลือผู้ประกอบการตั้งแต่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โอท็อป ผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยจะร่วมมือและเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้บริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตือนภัยผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย

“แล็บประชารัฐ” จะเป็นกลไกช่วยสนับสนุนมาตรการการยกระดับและพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการไทย ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ( Local Economy ) ตามแนวประชารัฐอันจะสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., รัฐมนตรีทุกท่าน (ยกเว้นรัฐ-กค., กษ., อก.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๖.๒/๔๐๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
  ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๑๑๓๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
  ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๔/๑๖๒๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
  ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๔๔๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๐๒๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง อุตสาหกรรม สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีประเด็นอภิปราย และมติ ดังนี้

## ๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้าง จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ออกไปอีก ๑๕ ปี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ ๓.๗๘ ต่อปี ซึ่งเท่ากับ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑๕ ปี ณ ปัจจุบัน จะเป็นส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายเบียดปรับผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินกู้ยืมและการขาดสภาพคล่องได้

๑.๒ สำหรับประเด็นการชำระหนี้สินของบริษัทฯ ที่ประชุมเห็นว่า เห็นควร ให้บริษัทฯ เริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อมีกำไร EBITDA และมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้างได้ทั้งหมดต่อไป

๑.๓ ในช่วงแรกของการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ นั้น ให้ขอความร่วมมือ ไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ต่อไป

## ๒ มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นควรให้ความเห็นชอบการอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้าง จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ออกไปอีก ๑๕ ปี (จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรากึ่งที่ร้อยละ ๓.๗๘ ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑๕ ปี ณ ปัจจุบัน และให้บริษัทฯ เริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อมีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย (EBITDA : Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) และมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินกิจการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้างได้ทั้งหมดต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

๒. สำหรับการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นคงค้างชำระให้กระทรวงการคลัง ระบุไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลำดับแรก เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๑

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

(M56-06-37 : แวมุกดา)

รว.ลคร. C- ๒๐๕๔๕๖  
ผอ.สวค. ๙ ๒๐๒๖๖๖  
เลขช. ๑๖๖๐๕๑๐๖๖.๖๖  
ผอ.ก.อ. ๑๖๖๐๕๑๐๖๖  
นาค. ๑๖๖๐๕๑๐๖๖  
ผู้พิมพ์ ๑๖๖๐๕๑๐๖๖



**EURL-FV**  
**EU Reference Laboratories for Residues of Pesticides**

**ANNEX 2. List of laboratories that agreed to participate in EURL-FV-18.**

COUNTRY	LABORATORY NAME	CITY	REPORTED RESULTS
Spain	Agricultural and Phytopathological Laboratory of Galicia	Abegondo, A Coruña	Yes
Spain	Laboratorio del SOIVRE. Dirección Provincial de Comercio	Almería	Yes
Spain	Laboratorio Químico Microbiológico. S.A	Murcia	Yes
Spain	Labs & Technological Services, AGQ	Burguillos	Yes
Spain	Laboratorio De Sanidad Vegetal. Consejería De Desarrollo Rural Y Recursos Naturales	Oviedo	No
Spain	Instituto Tecnológico De Canarias, S. A. - Laboratorio De Residuos-Departamento De Análisis Ambiental	Agüimes	Yes
Sweden	Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB	Lidköping	Yes
Sweden	Swedish National Food Agency, Division of Science, Department of Chemistry	Uppsala	Yes
Switzerland	Kantonales Laboratorium Bern	Bern	Yes
Switzerland	Ami für Verbraucherschutz Aargau (Cantonal Office of Consumer Protection Aargau)	Aarau	Yes
Switzerland	Kantonales Labor Zürich	Zürich	Yes
Thailand	Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Bangkok branch	Bangkok	Yes
The Netherlands	NVWA - Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority	Wageningen	Yes
Turkey	Private MSM Food Control Laboratory	Mersin	Yes
United Kingdom	Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA)	Edinburgh	Yes
United Kingdom	Scientific Analysis Laboratories Ltd	Bar Hill	Yes
United Kingdom	Fera Science Ltd	York	Yes
United Kingdom	Eurofins Food Testing UK Ltd	Wolverhampton	Yes
United Kingdom	LGC Teedington	Teedington	Yes

**Final Report**  
**December 2016**

**Organiser:**

Dr. Amadeo E. Fernández-Alba  
 Co-Head of EURL-FV  
 University of Almería, Edificio Químicos CITE I  
 Ctra. Sacramento s/n  
 04120 Almería, SPAIN  
 Phone: +34 950015034; Fax: +34 950015008  
 E-mail: amadeo@ual.es  
<http://www.eurl-pesticidas.eu>



**Organising team at the University of Almería:**

- Ms. Carmen Ferrer, Chemist. University of Almería
- Mr. Octavio Makato, Chemist. University of Almería
- Dr. Ana Lozano, Chemist. University of Almería
- Dr. M<sup>o</sup> del Mar Gómez, Agronomist. University of Almería
- Ms. Samantha Uclés, Chemist. University of Almería
- Dr. Ana Uclés, Chemist. University of Almería
- Mr. Lukasz Rajski, Chemist. University of Almería
- Dr. Sonia Herrera, Chemist. University of Almería
- Dr. M<sup>o</sup> Jesús Martínez, Chemist. University of Almería
- Mr. Victor Cutilas Juárez, Chemist. University of Almería

**Scientific Committees:**

- Mr. Stewart Reynolds, Senior Chemist (QCG). Fera Science Ltd, York, United Kingdom.
- Dr. Antonio Valverde, Senior Chemist (QCG). University of Almería, Spain.
- Dr. Paula Medina, Senior Chemist (QCG). European Food Safety Authority, Italy.
- Dr. Michelangelo Anastasopoulos, Senior Chemist (AG). CVIJA Stuttgart, Fellbach, Germany.
- Dr. Miguel Gamón, Senior Chemist (AG). Co-Head of EURL-FV. Pesticide Residue Laboratory (Agro-Food Analysis Service) of the Generalitat Valenciana, Spain.
- Mr. Philippe Gros, Senior Chemist (AG). Laboratoire du SCL, Montpellier, France.
- Dr. Raif Lippold, Senior Chemist (AG). Bavarian Health and Food Safety Authority, Erlangen, Germany.
- Dr. Magnús Jezusset, Senior Chemist (AG). NVWA - Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, Wageningen, The Netherlands.
- Dr. André de Kok, Senior Chemist (AG). CVIJA Freiburg, Germany.
- Dr. Antonio Valverde, Senior Chemist (QCG). AGES GmbH, Institute for Food Safety and Quality, Vienna, Austria.
- Dr. Raif Lippold, Senior Chemist (AG). Pesticide Control Laboratory, Celbridge, Ireland.
- Dr. Tuja Pihlström, Senior Chemist (AG). National Food Agency, Uppsala, Sweden.
- Dr. Sonja Müsseler, Senior Chemist (AG). National Food Institute, Søborg, Denmark.
- Dr. Carmelo Rodríguez, Senior Chemist (AG). University of Almería, Spain.

QCG: Quality Control Group  
 AG: Advisory Group

Authorized by: Dr. Amadeo E. Fernández-Alba  
 Co-Head of EURL-FV